

THÁI THỤY

Nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Tuyến đường bộ ven biển là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đoạn đi qua địa bàn huyện Thái Thụy có chiều dài 11,6km. Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

Tuy nhiên, quá trình GPMB gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, đặc biệt là tại nút giao giữa tuyến đường bộ ven biển với quốc lộ 39, trên địa bàn thị trấn Diêm Điền. Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Những vướng mắc trong công tác GPMB tại nút giao giữa tuyến đường bộ ven biển với quốc lộ 39 chủ yếu xuất phát từ việc phải thu hồi diện tích đất ở và thực hiện tái định cư cho các hộ dân có đất ở tại đây.

Trên năm 2021, huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo GPMB 9 dự án với tổng diện tích đất thu hồi hơn 400ha, tổng số hộ liên quan là 3.040 hộ. Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết: Để công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB triển khai thuận lợi, hiệu quả, huyện đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong công tác GPMB; kiện toàn ban chỉ đạo GPMB và thành lập các tổ công tác hỗ trợ GPMB các dự án; ban chỉ đạo và các tổ công tác GPMB của huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các xã, thị trấn thường xuyên nắm chắc cơ sở để kịp thời chỉ đạo, xem xét tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Ngoài ra, huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện của từng dự án. Khi có vướng mắc, khó khăn, kịp thời kiểm tra ngoài thực địa, tổ chức họp với các ngành liên quan để bàn, thống nhất biện pháp tháo gỡ. Ngoài ra, huyện huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. Qua đó tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân tại công tác GPMB, nhất là tại các dự án trọng điểm của tỉnh. Đến nay, tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu để ra.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn còn lại trong GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

TRẦN TUẤN



Thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Lan tỏa phong trào thi đua "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"

Trở về đời thường với những kiến thức, kỹ năng được học tập, rèn luyện trong quân đội, các cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà đã mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, không quản ngại khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Ông Dương Văn Sỹ, CCB thôn Nứa, xã Liên Hiệp cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tôi mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng diện tích 5.400m², trong đó tôi bố trí trên 2.500m² đào ao thả cá và nuôi vịt; gần 2.900m² xây dựng khu nuôi lợn, trồng cây ăn quả. Bình quân mỗi năm tôi nuôi từ 30 - 40 con lợn, hàng trăm con vịt, ngoài ra còn có hàng trăm cây nhãn hương chi, bưởi, mít. Từ mô hình này cho gia đình tôi thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Cũng như CCB Dương Văn Sỹ, CCB Trần Hữu Thuận, thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức thuê lại diện tích đất bỏ hoang có thể phát triển kinh tế nên tôi bàn với vợ chuyển đổi diện tích của gia đình và thuê thêm ruộng của bà con để xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi tổng hợp. Vì là vùng đất khó canh tác nên tôi đầu tư rất nhiều thời gian, kinh phí để cải tạo. Qua 6 năm xây dựng, dù có những lúc gặp không ít khó khăn nhưng tôi hình thành các tổ đội, tổ hợp dệt may, dệt chiếu, mây tre đan..., tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như CCB Vũ Thị Sâm, xã Hồng Lĩnh, CCB Lưu Thị Nga, xã Minh Tân xây dựng xưởng may khâu xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 15 - 20 lao động địa phương; CCB Nguyễn Dụng Bẩy, xã Diệp Nông sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, gạch không nung cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm... Còn rất nhiều hội viên tiêu biểu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, dù mỗi người có cách làm riêng nhưng ở họ đều có điểm chung là luôn phát huy được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trước

dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ đó, đến nay mô hình đã phát triển ổn định. Mỗi năm sau khi trừ chi phí tôi có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Ông Đỗ Xuân Dự, Chủ tịch Hội CCB xã Tiến Đức cho biết: Hiện nay, toàn Hội có 69 hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gồm: mô hình VAC, kinh doanh dịch vụ, may túi xuất khẩu, sản xuất bánh kẹo... Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập cao. Đặc biệt, chúng tôi còn thành lập Câu lạc bộ CCB phát triển kinh tế nên đã tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia. Nhờ phát triển kinh tế, đến nay toàn Hội không còn hộ hội viên CCB nghèo.

Không chỉ tập trung phát triển nông nghiệp, nhiều CCB trong huyện còn đầu tư phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, đã hình thành các tổ đội, tổ hợp dệt may, dệt chiếu, mây tre đan..., tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như CCB Vũ Thị Sâm, xã Hồng Lĩnh, CCB Lưu Thị Nga, xã Minh Tân xây dựng xưởng may khâu xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 15 - 20 lao động địa phương; CCB Nguyễn Dụng Bẩy, xã Diệp Nông sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, gạch không nung cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm... Còn rất nhiều hội viên tiêu biểu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, dù mỗi người có cách làm riêng nhưng ở họ đều có điểm chung là luôn phát huy được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trước



Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Trần Hữu Thuận, xã Tiến Đức (Hưng Hà) mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

là địa phương có đông đồng bào Công giáo, nhiều năm qua, huyện Tiên Hải luôn chú trọng làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng và các giáo xứ, giáo họ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên có đạo hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Linh mục Đoàn Xuân Thỏa, Hạt trưởng Hạt Nam Tiên Hải, Giáo xứ Trung Đông chia sẻ: Với tinh thần "Kính Chúa yêu nước", sống phúc âm trong lòng dân tộc, trong các buổi lễ hoặc sinh hoạt giáo dân, linh mục cũng như ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ lồng ghép vận động, nhắc nhở thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS tham gia nhập ngũ. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với các bậc phụ huynh đôn đốc con em chấp hành đầy đủ các bước sơ tuyển, khám tuyển NVQS theo quy định. Qua đó, nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của đồng bào Công giáo nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Đào Công Đoàn, xóm 1, xã Nam Chính làm xây dựng tại địa phương nhưng năm nay anh là một trong nhiều thanh niên Công giáo viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS. Anh Đoàn cho biết: Gia đình tôi có 4 anh em trai, người anh thứ hai đã tham gia quân ngũ nên tôi luôn mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính. Tham gia các buổi sinh hoạt tôn giáo, trong các bài giảng giáo lý, cha xứ luôn nói về trách nhiệm của người thanh niên với cộng đồng, đất nước, do đó tôi đã tình nguyện viết đơn đi bộ đội với mong muốn được góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, thời gian qua, đoàn thanh niên các xã, thị trấn của huyện Tiên Hải tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia thực hiện NVQS. Chỉ Trần Thị Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã

TIỀN HẢI

Vận động thanh niên Công giáo hăng hái nhập ngũ



Thanh niên Công giáo xã Nam Chính (Tiên Hải) viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nam Trung cho biết: Nam Trung là xã có đông đồng bào Công giáo, vì vậy Đoàn Thanh niên xã chủ động tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh việc cử cán bộ nắm cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, vận động đoàn viên, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với ngành chức năng phát tờ rơi, viết các bài tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện NVQS trên hệ thống truyền thanh và xe lưu động. Cùng với đó, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo... để liên lạc, kết nối, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang đi làm ăn xa khẩn trương trở về địa phương để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Nhờ đó, qua nhiều thanh niên Công giáo xã Nam Trung tích cực tham gia sơ tuyển NVQS theo đúng quy định. Anh Trần Tuấn Vũ, thôn Ái Quốc chia sẻ: Tôi luôn ý thức được một người Công giáo tốt trước hết phải là người công dân tốt. Do đó, khi nhận được lệnh triệu tập sơ tuyển NVQS tôi đã chấp hành nghiêm túc theo quy định, nếu đạt các

điều kiện tôi cùng bạn bè sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS. Năm 2022, huyện Tiên Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn 325 thanh niên lên đường nhập ngũ và 32 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Qua rà soát, nắm nguồn, toàn huyện hiện có 5.325 thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, trong đó 1.082 thanh niên trong diện tạm hoãn, miễn, 4.243 thanh niên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, khám tuyển. Đến nay, hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác sơ tuyển, việc khám tuyển NVQS sẽ được tiến hành vào cuối tháng 11. Trung tá Tô Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải cho biết: Hội đồng NVQS huyện đã triển khai đúng quy trình các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Đồng thời, chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền về Luật

Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của quê hương để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; tích cực vận động thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia sơ tuyển theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Thời gian tới, cùng với tổ chức tốt việc khám tuyển, hội đồng NVQS các cấp sẽ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, các chức sắc, học đạo cùng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên Công giáo làm tròn nghĩa vụ công dân với đất nước, nhất là vận động những thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển. Thông qua các buổi gặp gỡ, linh mục, chức sắc, chức việc nắm rõ hơn về Luật Nghĩa vụ quân sự, từ đó có những biện pháp truyền giảng để các gia đình và thanh niên Công giáo hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

TRINH CƯỜNG

Trung đoàn 568 tiếp nhận công dân cách ly tập trung

Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận công dân về thực hiện cách ly tập trung tại địa phương. 143 công dân Việt Nam, trong đó có 42 nữ, 101 nam đang sinh sống, lao động tại các nước châu Âu và châu Phi, nhập cảnh từ Pháp vào Việt Nam trên chuyến bay VN 5018 qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Trong quá trình di chuyển, toàn bộ đoàn được cán bộ an y và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giám sát, điều phối vận chuyển về địa điểm cách ly, bảo đảm an toàn người và hành lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.



Cán bộ Trung đoàn 568 phổ biến nội quy khu cách ly tập trung.

Ngày sau khi tiếp nhận, các công dân đã được cán bộ Trung đoàn 568 kiểm tra y tế, thông báo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, ổn định sinh hoạt. Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức lấy thông tin khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 với người thực hiện cách ly tập trung.

MINH HƯNG

AN VINH Hơn 7.000 công dân được xét nghiệm nhanh sàng lọc Covid-19

Từ ngày 23 - 25/11, trên địa bàn xã An Vinh (Quỳnh Phụ) ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Để nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, địa phương đã phối hợp với lực lượng y tế huyện khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng cho nhân dân 8 thôn trong xã. Đến ngày 26/11, trong tổng số gần 8.500 nhân khẩu của xã đã có hơn 7.000 công dân đăng ký sinh sống tại địa phương được lấy mẫu xét nghiệm nhanh (hơn 1.000 công dân đi làm ăn xa). Đối với các trường hợp F1 nguy cơ cao, lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu test nhanh lần 2, lần 3. Riêng đối với người già, người khuyết tật nặng không tự đến địa điểm lấy mẫu tập trung của xã, địa phương rà soát, tổng hợp để xuất hiện cử lực lượng y tế đến gia đình thực hiện việc lấy mẫu. Các trường hợp cho kết quả dương tính qua test nhanh tiếp tục gửi mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR để có kết quả chính xác.

Việc tổ chức xét nghiệm nhanh trên diện rộng góp phần phát hiện sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa F1, F2 vào quản lý, giám sát, theo dõi chặt chẽ, từ đó khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

NGUYỄN CƯỜNG

THANH THỦY